

KỶ NIỆM 90 NĂM THÀNH LẬP HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM (20/10/1930 - 20/10/2020)

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH THÁI BÌNH 90 năm trưởng thành và phát triển

NGUYỄN THỊ PHƯỢNG

Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh



Lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tặng quà gia đình chính sách huyện Tiên Hải nhân kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Ra đời trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam không ngừng phát triển và trở thành một tổ chức chính trị - xã hội lớn mạnh.

Toàn tỉnh có trên 100 chi làm bí thư đảng ủy, chủ tịch UBND xã; 280 chi làm chủ nhiệm, phó chủ nhiệm hợp tác xã sản xuất nông nghiệp; 1.100 chi làm đội trưởng sản xuất; xuất hiện nhiều anh điển hình, kiện tướng chăn nuôi...

chính trị của địa phương nên đã thu hút được đông đảo hội viên, phụ nữ hưởng ứng tích cực và đã đạt kết quả, được cấp ủy đảng, chính quyền và các ban, ngành đánh giá cao.

Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, hoạt động của phong trào phụ nữ có nhiều phương thức tổ chức thích hợp với chủ trương hoạt động của Đảng; từ bí mật đến công khai. Phong trào nữ du kích phát triển mạnh như nữ du kích làng Nê (Kiến Xương); Thần Đầu, Thần Hoàng (Thái Thụy); làng Nguyễn, làng Khuốc (Đông Hưng)...

Qua các giai đoạn và các nhiệm kỳ đại hội phụ nữ, Hội LHPN tỉnh đã chỉ đạo, vận động, hỗ trợ hội viên, phụ nữ tích cực hưởng ứng, thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, điển hình như: phong trào "Người phụ nữ mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc"; hai cuộc vận động "Phụ nữ giúp nhau làm kinh tế gia đình" và "Nuôi dạy con tốt, góp phần hạn chế trẻ em suy dinh dưỡng và bỏ học"; phong trào "Ngày tiết kiệm vì phụ nữ nghèo"; phong trào thi đua "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc"; cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch"; cuộc vận động "Rèn luyện phẩm chất đạo đức: Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang".

hội viên, phụ nữ; phối hợp với các ngành liên quan tổ chức các hoạt động chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ, trẻ em; phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao nhằm nâng cao sức khỏe, vẻ đẹp và đời sống tinh thần cho phụ nữ. Xây dựng các mô hình, tổ chức các hoạt động để vận động, quyền góp giúp đỡ phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Hội LHPN các cấp phối hợp với các ngành liên quan tổ chức học chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật và vận động, hỗ trợ phụ nữ ứng dụng trong sản xuất; tổ chức dạy nghề, tạo việc làm cho lao động nữ; hỗ trợ gần 500 phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh/năm; chỉ đạo, hỗ trợ thành lập 20 tổ hợp tác, 10 hợp tác xã do phụ nữ làm chủ (từ năm 2016 - 2020); nhận ủy thác và đến nay với số dư trên 2.000 tỷ đồng cho hội viên, phụ nữ vay đã tạo ra nhiều cơ hội cho chị em đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao đời sống. Bộ máy chuyên trách hội LHPN tỉnh, huyện được tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đội ngũ cán bộ hội các cấp ngày càng trưởng thành. Các cấp hội đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; đa dạng hóa hình thức tập hợp hội viên, đến nay đã thu hút 83% phụ nữ tham gia tổ chức hội; đã

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, hướng ứng phong trào thi đua "5 tốt" và phong trào "Ba đảm đang", phụ nữ Thái Bình đóng vai trò tiên phong, đi đầu và người thân lên đường chiến đấu; ở lại hậu phương, các chi thay chồng chăm sóc bố mẹ, nuôi dạy con cái, tham gia công tác xã hội.

phát huy tốt vai trò của lực lượng hội viên nông cốt; hàng năm có trên 90% hội phụ nữ cơ sở được xếp loại vững mạnh. Đồng thời, các cấp hội tham mưu thực hiện tốt công tác cán bộ nữ; công tác bình đẳng giới; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền. Hoạt động giám sát và phản biện xã hội của các cấp hội từng bước đạt kết quả.

Trong chặng đường 90 năm, trải qua 15 kỳ đại hội, dù ở giai đoạn cách mạng nào, các cấp hội trong tỉnh luôn biểu thị tinh thần đoàn kết, ý chí, nghị lực vươn lên, đã đạt được nhiều thành tích xuất sắc. Hội LHPN tỉnh Thái Bình đã vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Độc lập hạng Nhì, Ba; Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba; cờ thi đua, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, của Trung ương Hội LHPN Việt Nam và các bộ, ngành, đoàn thể trung ương, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

Hướng về phụ nữ và trẻ em

Đợt thi đua đặc biệt với chủ đề "90 hành động thiết thực vì phụ nữ và trẻ em" được Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh phát động từ tháng 2 - 9/2020 đã thu hút đông đảo hội viên, phụ nữ và nhân dân tham gia, đạt nhiều kết quả tích cực.

Cuối tháng 8 vừa qua, chị Nguyễn Thị Hương, trú quán tại thôn An Chỉ, xã Bình Nguyên (Kiến Xương) là nạn nhân của bạo lực gia đình. Chị Hương qua đời, chồng chị vào tù, 3 con nhỏ bơ vơ. Năm được tình hình, Hội LHPN huyện Kiến Xương đã tới thăm hỏi và báo cáo Hội LHPN tỉnh và gửi công văn đề nghị Công an huyện tiến hành điều tra để bảo đảm quyền lợi cho người bị hại; đồng thời, phát động quyền góp bằng nhiều hình thức để giúp đỡ gia đình chị Hương. Chị Lương Thị Kim Oanh, Chủ tịch Hội LHPN huyện Kiến Xương cho biết: Đến ngày 28/9, Hội đã tiếp nhận 102.950.000 đồng. Trong đó, Hội LHPN xã Bình Nguyên trao 17 triệu đồng, Chi

hội Phụ nữ thôn An Chỉ trao 12,35 triệu đồng và 2 triệu đồng do Hội LHPN huyện Thái Thụy ủng hộ; Hội LHPN huyện Kiến Xương đã lập 1 sổ tiết kiệm 30 triệu đồng để bảo đảm việc học tập cho các con chị Hương và trao 4,35 triệu đồng cho các cháu nhân dịp tết Trung thu. Đây là một trong những hành động thiết thực vì phụ nữ và trẻ em mà các cấp hội phụ nữ trong huyện đã thực hiện. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng xây dựng và nhân rộng các mô hình hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, xây dựng gia đình hạnh phúc; mô hình giúp đỡ phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

cho biết: Hướng ứng đợt thi đua đặc biệt, 100% cơ sở hội trong huyện đã đồng loạt phát động, triển khai đến cán bộ, hội viên, phụ nữ, lựa chọn hành động thiết thực để đăng ký thực hiện phù hợp với điều kiện thực tiễn địa phương. Các cấp hội đã đăng ký thực hiện và hoàn thành 145 hành động theo kế hoạch. Trong đó, Hội LHPN huyện lựa chọn 3 hành động tập trung chỉ đạo sâu đến 100% cơ sở: thực hiện phân loại rác thải tại hộ gia đình, vệ sinh môi trường; chỉ đạo các cấp hội "Chung tay phòng, chống dịch Covid-19"; phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật, cung cấp kiến thức chăm sóc sức khỏe cho hội viên, phụ nữ và trẻ em.

Chi Lê Thị Minh Thơ, Chủ tịch Hội LHPN huyện Tiên Hải

Đồng chí Nguyễn Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh



Là thành viên của MTTQ, những năm qua, các cấp hội LHPN trong tỉnh, nhất là Hội LHPN tỉnh đã rất chủ động trong công tác giám sát, phản biện xã hội. Hội LHPN tỉnh đã chủ động tham mưu, đề xuất với MTTQ, qua đó báo cáo Thường trực Tỉnh ủy để giám sát những vấn đề liên quan đến quyền lợi của phụ nữ và trẻ em. Rất nhiều chương trình giám sát đã được Hội LHPN tỉnh đề xuất và tổ chức thực hiện, nhất là những vấn đề được xã hội quan tâm, liên quan đến quyền của phụ nữ và trẻ em. Ngoài ra, Hội LHPN tỉnh đã giám sát những vấn đề liên quan đến thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Qua nhiều cuộc giám sát đã kiến nghị đến cấp ủy, chính quyền về các vấn đề trên, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Tiên Hải



Sau 9 năm xây dựng nông thôn mới, tháng 10/2019, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định công nhận huyện Tiên Hải đạt chuẩn nông thôn mới. Thành tích này vượt trước 1 năm so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII đề ra. Trong sự nỗ lực, quyết tâm của cấp ủy, chính quyền và các tầng lớp nhân dân có đóng góp quan trọng của các cấp hội LHPN trong huyện. Các cấp hội LHPN đã tuyên truyền, vận động toàn thể hội viên tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới trên tất cả các lĩnh vực. Trong lĩnh vực sản xuất, các cấp hội đã mở hàng trăm cuộc chuyển giao khoa học công nghệ trong chăn nuôi, trồng trọt. Từ đây, các hội viên đã chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tích cực tham gia sản xuất nông nghiệp, phát triển kinh tế gia đình. Các cấp hội cũng đã tín chấp với các ngân hàng để vay vốn cho chị em tập trung vào phát triển kinh tế gia đình, tín chấp với các doanh nghiệp về phân bón giúp hội viên nâng cao hiệu quả sản xuất. Trong lĩnh vực xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn mới, trong lĩnh vực vệ sinh môi trường xanh, sạch, đẹp, các cấp hội có rất nhiều cách làm sáng tạo, điển hình là việc xây dựng các tuyến đường hoa hay thu gom rác thải sinh hoạt, giữ gìn cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp.

Bà Phạm Thị Chất, xã Phú Châu, huyện Đông Hưng - phụ nữ "Ba đảm đang" thời kỳ chống Mỹ



Nếu trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, phụ nữ khắp nơi trong tỉnh hàng hái với phong trào "Ba đảm đang": đảm đang sản xuất, công tác, thay thế nam giới đi chiến đấu; đảm đang gia đình, khuyến khích chồng con đi chiến đấu; đảm đang phục vụ chiến đấu khi cần thiết thì ngày nay có rất nhiều phong trào thi đua đã thực sự đi vào cuộc sống của các tầng lớp phụ nữ ở các địa phương. Chị em hàng hái xây dựng "Gia đình 5 không, 3 sạch", thi đua thực hành tiết kiệm, giúp nhau giảm nghèo bền vững; thi đua xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; khắc phục khó khăn, phấn đấu thực hiện đạt các chuẩn mực của người phụ nữ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa: "Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang".

Chị Nguyễn Thị Phương Hiền, Chủ tịch Hội LHPN huyện Thái Thụy



Để nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức hội cơ sở, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, góp phần đưa nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 vào cuộc sống, quyết tâm đưa ra 3 nhóm giải pháp chính. Thứ nhất, phải đổi mới nội dung hoạt động. Nội dung hoạt động của hội phải bám sát nghị quyết đại hội đảng các cấp và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương cả nhiệm kỳ cũng như từng năm. Đồng thời, mọi hoạt động công tác hội phải xuất phát từ nhu cầu, nguyện vọng của các tầng lớp phụ nữ, chăm lo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, phụ nữ. Đặc biệt, phải đổi mới nội dung công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động phụ nữ. Thứ hai, đổi mới phương thức hoạt động bằng cách đa dạng hóa các loại hình hoạt động phù hợp với nhu cầu, sở thích của từng nhóm phụ nữ; mặt khác, chú trọng đổi mới phương thức chỉ đạo của hội. Thứ ba, đổi mới công tác tổ chức và cán bộ; tập trung chỉ đạo các cơ sở hội chủ trương xây dựng, bồi dưỡng và đào tạo hội viên nông cốt, tạo nguồn cán bộ hội và phát triển đảng viên nữ.

Chị Vũ Thị Hải Yến, thôn Tô Trang, xã An Mỹ, huyện Quỳnh Phụ



Hiện nay, hội phụ nữ các cấp có rất nhiều hoạt động, mô hình đồng hành, hỗ trợ chị em phát triển kinh tế như: tập huấn chuyển giao kỹ thuật, khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp; hỗ trợ tiếp cận vay ưu đãi, vật tư sản xuất, thành lập các tổ hợp tác, hợp tác xã. Chị em cũng giúp đỡ nhau thông qua mô hình tiết kiệm cho nhau vay không lấy lãi, hỗ trợ cây, con giống, ngày công lao động. Bản thân mỗi chị em chúng tôi cũng tự phấn đấu vươn lên, tiếp cận tiến bộ khoa học kỹ thuật, nắm bắt xu thế để phát triển kinh tế, làm giàu cho gia đình và tạo việc làm cho các chị em khác.

KUÂN PHƯƠNG

hội Phụ nữ thôn An Chỉ trao 12,35 triệu đồng và 2 triệu đồng do Hội LHPN huyện Thái Thụy ủng hộ; Hội LHPN huyện Kiến Xương đã lập 1 sổ tiết kiệm 30 triệu đồng để bảo đảm việc học tập cho các con chị Hương và trao 4,35 triệu đồng cho các cháu nhân dịp tết Trung thu. Đây là một trong những hành động thiết thực vì phụ nữ và trẻ em mà các cấp hội phụ nữ trong huyện đã thực hiện. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng xây dựng và nhân rộng các mô hình hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, xây dựng gia đình hạnh phúc; mô hình giúp đỡ phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Chị Lê Thị Minh Thơ, Chủ tịch Hội LHPN huyện Tiên Hải

Chị Phạm Thị Kim Dung, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết: Đợt thi đua đặc biệt "90 hành động thiết thực vì phụ nữ và trẻ em" nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam đã được các cấp hội phát động sâu rộng trong cán bộ, hội viên, phụ nữ với nhiều hoạt động thiết thực, cụ thể. Trong đó, Hội LHPN tỉnh tổ chức ra mắt, tổ chức sinh hoạt, truyền thông kiến thức tại 32 mô hình điểm và 13 cơ sở hội về an toàn cho phụ nữ và trẻ em trong gia đình; tổ chức các lớp truyền thông kiến thức về phòng, chống bạo lực gia đình, xâm hại tình dục trẻ em, kiến thức, kỹ năng nuôi dạy, chăm sóc con cho 5.955 hội viên, phụ nữ. Hội LHPN các cấp chuyên đề về phẩm chất đạo đức phụ nữ tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang; phòng, chống bạo lực gia đình; phòng, chống xâm hại trẻ em... Cùng với đó, các cấp hội đã tặng quà, hỗ trợ phụ nữ, trẻ em nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trị giá gần 5 tỷ đồng, xây dựng 17 nhà "Mái ấm tình thương" trị giá

506 triệu đồng; duy trì các mô hình về nhân đạo từ thiện, các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế góp phần nâng cao thu nhập cho phụ nữ; tham gia phòng, chống dịch Covid-19... Bà Mai Thị Huệ, thôn Trung, xã An Tràng (Quỳnh Phụ) cho biết: Tôi cảm ơn Hội LHPN huyện đã hỗ trợ 30 triệu đồng, hội viên phụ nữ trong xã hỗ trợ 22 ngày

công để tôi xây nhà. Ngôi nhà là món quà vô cùng ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm kịp thời của các cấp hội và chính quyền địa phương đối với tôi, giúp tôi yên tâm hơn trong mùa mưa bão.

Với việc triển khai đồng bộ, có hiệu quả các hoạt động, vai trò, trách nhiệm của các cấp hội và ý thức của phụ nữ trong thực hiện các nội dung về phụ nữ

và trẻ em được nâng lên rõ rệt. Nhiều hoạt động, mô hình thu hút được sự tham gia của đông đảo hội viên, phụ nữ và sự quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương, góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ, chăm sóc phụ nữ và trẻ em.

PHƯƠNG CHI

Kiểm tra sức khỏe cho phụ nữ xã Thái Thịnh (Thái Thụy).



Kiểm tra sức khỏe cho phụ nữ xã Thái Thịnh (Thái Thụy).